



ประกาศสภรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการวอจรรจังหวัดลำปาง จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
สภรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการวอจรรจังหวัดลำปาง จำกัด ชุดที่ 44

อ้างถึง

1.มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสภรณ์ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ให้ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการสภรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการวอจรรจังหวัดลำปาง จำกัด ชุดที่ 44 ซึ่งสภรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการวอจรรจังหวัดลำปาง จำกัด ได้ประกาศรายชื่อไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564

2.มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสภรณ์ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ให้ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการสภรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการวอจรรจังหวัดลำปาง จำกัด ชุดที่ 44 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2564

3.มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสภรณ์ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2564 อนุมัติเลื่อนลำดับผู้สมัครขึ้นมาแทนลำดับหมายเลข 5 เนื่องจากขาดคุณสมบัติ และเรียงหมายเลขผู้สมัครตามลำดับถัดไป

สภรณ์ ๑ ได้ตรวจสอบแล้ว มีผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 22 คน ซึ่งคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ดังรายนามต่อไปนี้.-

หมายเลข 1	พลตำรวจตรีอุดม	พรหมสุรินทร์	ข้าราชการบำนาญ
หมายเลข 2	พลตำรวจตรีสมพงษ์	สวนคร้ามดี	ข้าราชการบำนาญ
หมายเลข 3	พันตำรวจโทพินิจ	พรหมเมศรี	ข้าราชการบำนาญ
หมายเลข 4	พันตำรวจเอกยงยุทธ	ดาวรี	ข้าราชการบำนาญ
หมายเลข 5	พันตำรวจเอกวีระวุธ	ชัยชนะมงคล	รองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดลำปาง
หมายเลข 6	พันตำรวจเอกนพดล	ใบเรือ	ผู้กำกับการสถานีตำรวจแม่พริก
หมายเลข 7	พันตำรวจเอกศราวุธ	วะเท	ผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองลำปาง
หมายเลข 8	พันตำรวจเอกสมพงษ์	บุญมาประเสริฐ	ผู้กำกับการสถานีตำรวจรงาว
หมายเลข 9	พันตำรวจเอกสมพงษ์	ตั้งตัว	ผู้กำกับการสถานีตำรวจเสริมงาม
หมายเลข 10	พันตำรวจเอกเด่น	ตันไชย	ผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจจังหวัดลำปาง
หมายเลข 11	พันตำรวจเอกประกาศ	อุบลศรี	ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านเอื้อม
หมายเลข 12	พันตำรวจโทหญิงเพ็ญแข	นันทฤทธิ์	รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจจังหวัดลำปาง(คุณวุฒิกรบัญชี)
หมายเลข 13	พันตำรวจเอกกฤษฏีชีระ	วิริยะเสรี	ผู้กำกับการสถานีตำรวจวังเหนือ
หมายเลข 14	พันตำรวจเอกสมภพ	สุภาพร	ผู้กำกับการสถานีตำรวจแจ้ห่ม
หมายเลข 15	พันตำรวจเอกณัฐวุฒิสุภ	แสงนิรมิตชัย	ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร

หมายเลข 16	พินิจการเอกหาญชัย	รัตนกิจกรรม	ผู้กำกับกรสถนิตำรวจภูธรแม่ทะ
หมายเลข 17	พินิจการโทจรบุตร	วิชาเรื่อง	ข้าราชการบำนาญ
หมายเลข 18	พินิจการโทสุภาพ	คำภูษ	ข้าราชการบำนาญ
หมายเลข 19	พินิจการโทเรวัฒน์	กันธายอด	ข้าราชการบำนาญ
หมายเลข 20	พินิจการโทประภากร	ทะชมพู	สารวัดรสถนิตำรวจภูธรเมืองยาว
หมายเลข 21	พินิจการเอกอรจัน	มณีตระกูลทอง	รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
หมายเลข 22	พินิจการเอกศักดิ์ศรี	ยะปาดะ	รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง

จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒1 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พลตำรวจตรี

(นันทวิทย์ เทียมบุญธง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด